
1 
 

 

รายงานการประชุมคณะทีÉปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŝ 

ในวันพฤหัสบดีทีÉ ŚŘ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řŝ.ŘŘ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 ř. นายสุทธิพงศ ์  ชยักิตติภรณ์        ทีÉปรึกษา 

Ś. นายอุทยั       ศรีสาลีกุลรัตน์       ทีÉปรึกษา 

 ś. นายนริศ    บุญยลิขิต       ทีÉปรึกษา 

 Ŝ. ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์       ทีÉปรึกษา 

 ŝ. นายสุนทร  กระตุฤกษ ์      ทีÉปรึกษา 

 Ş. นายอาทร  ช่วยณรงค ์      ทีÉปรึกษา 

7.นายจิตรกร  เผด็จศึก      ประธาน                                                                                                                       

 8.นายมนสั ตัËนงาม       รองประธาน 

 š.นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 10.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล      รองประธาน 

 11.นายพงษศ์กัดิÍ    เสริมศกัดิÍ ศศิธร      รองประธาน 

řŚ.นายพงศธ์ร เผ่าบรรจง      รองประธาน 

13.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

řŜ.นางอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

15.นางปาลาวดี เนืÉองจาํนงค ์      รองประธาน 

řŞ.นางวรนิต กตญาณ       รองประธาน 

17.นายจอมพงษ ์ชูทมัทิม       เลขาธิการ 

řŠ.น.ส.อภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร     ผูช่้วยเลขาธิการ 

řš.นายปราการ ปิÉ นเจริญ      ผูช่้วยเลขาธิการ 

20.นายธานินทร์  เสริมศกัดิÍ ศศธิร      เหรัญญิก 

Śř. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข       กรรมการ 

22.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

23.นางสาวปคุณา  บุญเกืÊอ      กรรมการ 

ŚŜ.นางสาวสรวงสุดา กอหา      กรรมการ 

25.นายป้อง  ช่วยณรงค์       กรรมการ 

 ŚŞ. นายอลงกต พิทยานุคุณ      สมาชิก 

Śş. นางสาวธวิยา สุดใจ        สมาชิก 

 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการค้า – ประธานทีÉประชุม) กล่าวเปิดประชุม เวลา řŝ.ŘŘ น 
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วาระทีÉ ř เรืÉองประธานแจ้งให้ทีÉประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืÉนๆ 

24 มกราคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายว ัฒนา รัตนวงศ์ และนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิÍ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมคณะในการลงนามความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างหอการคา้ไทย , มหาวิทยาลยับูรพา และ บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัÉน จาํกดั พร้อมเยีÉยมชมคูโบตา้ฟาร์ม 

ณ อาคารเกษตรชยัพฒัน์ คูโบตา้ฟาร์ม อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 

1/2565 ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอร่วมหารือแนวทางการดาํเนินงานคณะกรรมการ กกร.

จังหวัด พร้อมร่วมนําเสนอประเด็นปัญหานําเสนอ เข้าสู่ กรอ.จังหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวดัให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธาน กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม 

8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา นําโดย นายโชติอนันต ์        

ปิÉ นถานันท์ ประธาน ร่วมกับ บริษทั จอมธนา จาํกัด (ไอศกรีม Cremo) ทาํกิจกรรมมอบไอศกรีม จํานวน 3,000 แท่ง 

ใหก้บั เด็กนกัเรียนในเขตอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม(พุทธโสธร 2 

  9 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ – řŚ.ŘŘ น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติศกัดิÍ  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ 

ประธานกิตติศกัดิÍ   ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย 

ครัÊ งทีÉ š/ŚŝŞŜ ผ่านระบบ Google Meet 

9 กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.ŘŘ -řŝ.ŘŘ น. นายวฒันา รัตนวงศ์ และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติ

ศกัดิÍ  ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครัÊ งทีÉ řř/ŚŝŞŜ โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ Google Meet 

14 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.ŘŘ น. นายโอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขบัเคลืÉอนโครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํคณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการขบัเคลืÉอนโครงการเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา , หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา, สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เขา้เยีÉยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานผลิตแบตเตอรีÉ ลิเธียมไอออนและระบบกกั

เก็บพลงังานแบบครบวงจร บริษทั อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ทีÉมีกาํลงัการผลิตขนาดใหญ่ทีÉสุดในภูมิภาค

อาเซียน สามารถตอบสนองกบัการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC ไดใ้นอนาคต พร้อมรองรับการขยาย

การลงทุนของโรงงานผลิตแบตเตอรีÉลิเธียมไอออนและระบบกกัเก็บพลงังาน ตลอดจนอยู่ในพืÊนทีÉนิคมอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตีÊ  ทีÉมีความพร้อมรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมทีÉเกีÉยวเนืÉองเพืÉอสร้างระบบนิเวศน์ทีÉดี จะ

เป็นหัวใจสําคญัของการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle) และการนาํพลงังานหมุนเวียนทีÉมีเสถียรภาพเขา้มาใช้

ในชีวิตประจาํวนัเพืÉอลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไดรั้บการตอ้นรับจาก นางสาวกุลพรภสัร์ วงศม์าจารภิญญา 

ผูบ้ริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตีÊ  และนายชาญยุทธ ฉายาวฒันะ รองประธานเจ้าหน้าทีÉบริหารจาก 

บริษทั อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั พร้อมทีมงาน ให้การตอ้นรับ 

15 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŜ.śŘ น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศักดิÍ  เข้าร่วมทดสอบระบบการอบรม

หลกัสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการ SMEs หัวใจรักษถิ์Éน โดยหอการคา้ไทยร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัล ผา่นระบบ Webex 

17 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา Š.ŘŘ-řř.ŘŘ น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิÍ  ร่วมอบรมออนไลน์ 

หลกัสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการ SMEs หัวใจรักษถิ์Éน โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ Webex Meeting จดัโดย
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คณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ร่วมกับกลุ่มเซ็ลทรัล และ

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

řş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŝ.ŘŘ น. ประชุมคณะทาํงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอพิจารณาการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นการประชุมดว้ยระบบ Zoom 
 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

ŚŘ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุม การประกวดหมู่บา้นตน้แบบการ

น้อมนาํแนวพระราชดาํริไปประยุกต์ใช้ โครงการ ปฏิบติับูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพืÉอพฒันาชุมชน ประจาํปี 

ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชัÊน ř ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ่ระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŚŜ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ น. นายณรงค์ศกัดิÍ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถิÉนระดบัจงัหวดั ครัÊ งทีÉř/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŚŜ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา š.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครัÊ งทีÉř/ŚŝŞŝ ผา่นระบบ Application Zoom 

Śŝ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ – řŝ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

พิจารณา (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Śş มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Śş มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงืÉอนไขในใบประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีÉใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิÉงของประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ ř/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชัÊน Ś สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Śş มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น. นายมนัส ตัËนงาม รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจดักิจกรรม 

วนัครอบครัวอบอุ่นตลาดสามอิÉม ณ ตลาดสามอิÉมบา้นท่าอิฐ  

ŚŠ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

มกราคม ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŚŠ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řś.řŝ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลืÉอนไทยไป

ดว้ยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉř/ŚŝŞŝ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŚŠ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ – řŝ.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงค์ศกัดิÍ  แกว้เมืองเพชร รอง

ประธาน และนายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพืÉอแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก ř (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครัÊ งทีÉ ř/ŚŝŞŝ ผ่านสืÉออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม 

Zoom Meeting) ผา่นสืÉออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 

śŘ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา Řš.ŘŘ-řŚ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพืÉอการพฒันาพืÊนทีÉตาม

แนวพระราชดาํริ ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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31 มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการ เขา้พบเพืÉอแสดงความ

ยินดี แก่ นายณัฐพงษ ์สงวนจิตร ในโอกาสมารับตาํแหน่งรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องปฏิบติัการ รอง

ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řŜ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ่ระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Ś กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจการฆา่สัตวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธียกเสาเอก

โครงการพฒันาพืÊนทีÉตน้แบบ พร้อมติดตามผลและแผนการขบัเคลืÉอนการดาํเนินงานโครงการพฒันาพืÊนทีÉตน้แบบ

การพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ แปลงนายชลทร คนชม หมู่ 4       

ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประะธานในพิธี 

โดยไดน้อ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล มาปรับปรุงพืÊนทีÉ และจะจดัเป็น 9 ฐานการเรียนรู้ เป็น

จุดกระจายสินคา้ ส่งเสริมการตลาดในพืÊนทีÉ อ.ราชสาส์นให้ เกษตรกรนาํผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มาจาํหน่าย และ

เป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ ตน้แบบ ทีÉใหเ้กษตรกรผูส้นใจมาเรียนรู้การทาํเกษตรทีÉถูกตอ้ง 

4 กุมพาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้รับเกียรติ

บัตรหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํปี 2564 ในงานวนัคนพิการสากล 

ประจาํปี 2564 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพืÉอส่งเสริมให้คนพิการได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม เปิดโอกาสให้คนพิการไดแ้สดงศกัยภาพ เพืÉอส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยนาย

พูลทรัพย ์สมบูรณ์ปัญญา รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

ş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิด

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา โดยจะให้บริการฉีดวคัซีนโควิด-19 ตัÊงแต่

วนัทีÉ 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัทีÉ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-20.30 น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ)  

řŘ กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŜ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ทูต

อารยสถาปัตย ์กิตติมศกัดิÍ  ประจาํปี ŚŝŞŝ เพืÉอขบัเคลืÉอนและพฒันาอารยสถาปัตยเ์มืองสุขภาพดี เมืองท่องเทีÉยว เมือง

ไมซ์เพืÉอคนทัÊงมวล ณ ศูนยก์ารปประชุมใบเทค-บางนา กรุงเทพ 

řŘ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา Řš.ŘŘ – řŚ.ŘŘ น. นายณรงค์ศกัดิÍ   แกว้เมืองเพชร รองประธาน และนายจอมพงษ์    

ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการจดัทาํรายงานประเมินผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและสํารวจ

ออกแบบ ถนนสาย ฉช.śŘŘŝ แยก ทล.śřŜ - อ.บา้นโพธิÍ  อาํเภอบา้นโพธิÍ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอบา้น

โพธิÍ  ตาํบลบา้นโพธิÍ  อาํเภอบา้นโพธิÍ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ – řŚ.ŘŘ น. นายณรงค์ศักดิÍ   แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเพืÉอ

ติดตามการขับเคลืÉอนการพัฒนารูปแบบการเพิÉมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวดัให้มีการทาํงานทีÉมี

ผลสัมฤทธิÍ สูง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ŚŝŞŝ 
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řŝ กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา Řš.śŘ น.  นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทํางานจัดทํา

แผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉř/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ย อาจารยางกูร) ชัÊน ř 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ น. นายพงษ์ศักดิÍ  เสริมศักดิÍ ศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษ ์ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 řŝ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.ŘŘ – řŞ.śŘ น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลืÉอนและขยายผลโครงการเนืÉองมาจากพระราชดาํริและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ ř/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

řŝ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.ŘŘ – řŚ.ŘŘ น. นายณรงค์ศกัดิÍ   แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นแผนแม่บทการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ในรูปแบบการ

ประชุมทางไกลผ่านสืÉออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องอีเทอร์นิตีÊบอลรูม ชัÊน ř ณ โรงแรมพลูแมน 

คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รางนํÊา) 

18 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสํารวจพืÊนทีÉก่อสร้างฝายตน้นํÊ าลาํธาร

และจดัทาํแผนปฏิบติังาน ณ บา้นนาอีสาน หมู่ řŞ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนด

และปรับปรุงเงืÉอนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีÉใชใ้นการขนส่งสัตว ์หรือสิÉงของประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ Ś/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิเงทรา ชัÊน Ś สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Śś กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.ŘŘ น. นายมนัส ตัËนงาม รองประธาน ประชุมเพืÉอชีÊแจงขอ้มูลตามประเด็นการ

ตรวจราชการของผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการทีÉ Š (นายเจริญ ชืÊอตระกูล) ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ทีÉปรึกษาผูต้รวจราชการระดบัประชาชน และคณะ ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
Śś กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา Řš.ŘŘ น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการ

จดัทาํระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา้บ่งชีÊทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินคา้มะพร้าวนํÊาหอมบาง

คลา้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ř    ต.บางตลาด อ.คลองเขืÉอน จ.ฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพืÉอดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและ

บรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŘ.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการ

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีÉยวเพืÉอรองรับการท่องเทีÉยววิถีใหม่และมาตรฐานความปลอดภยัด้าย

สุขอนามยั ณ ห้องเทพราช A โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล็ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ŚŜ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานคดัเลือกสถาน

ประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิÉมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.ŚŝŞŝ ณ หอ้งประชุม Ś 

อาคารฝึกอบรม สํานกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

Śŝ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน

กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ ณ สถานทีÉตัÊงผา่นระบบ Zoom  

25 กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา Řš.śŘ-řŝ.ŘŘ น. ร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครัÊ งทีÉ ř การวางและจดัทาํผงัเมือง

รวมชุมชนราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาํเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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Śŝ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอืÉนๆ 
ŚŠ มกราคม ŚŝŞŝ เวลา řŠ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ร่วมงานขึÊนบา้นใหม่ คุณธีรภทัร์ 

ทองสร้อย สมาชิกหอการคา้ ณ บา้นคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา 
Ş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา Řš.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ร่วมงานตรุษจีน ประจาํปี ŚŝŞŝ ของศาล

เจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 
ş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.ŘŘ น. นายสหธร พึÉงชาญชยักุล นายสุทธิพงศ ์ชยักิตติภรณ์  ทีÉปรึกษา ร่วมพิธีกง

เตก็หลวงปู่ ฟู ณ วดับางสมคัร ต.บางสมคัร อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 
řş กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŜ.ŘŘ น. คณะผู ้บริหารเครืÉ อข่าย Dtac เข ้าพบประธานหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และคณะ เพืÉอแนะนําการใช้เครืÉ อข่ายโทรศัพท์ Dtac ณ ห้องประชุม  อาคารหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
řš กุมภาพันธ์ ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา นําโดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน

หอการคา้ฯ นาํปุ๋ ยธาตุรองไปแจกจ่ายให้เกษตรกร พืÊนทีÉตาํบลบางขวญั ไดท้ดลองใชเ้พืÉอลดตน้ทุน และเพิÉมผลผลิต

ใหแ้ก่เกษตรกร พร้อมแนะนาํวิธีการทาํการเกษตรวถิีใหม่ เพืÉอให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ีÉดีขึÊนอยา่งย ัÉงยนื 
ŚŜ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ – řš.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบรถวีลแชร์ และร่วมการ

ประชุมสามญัประจาํปี ŚŝŞŝ และเลือกตัÊงคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปี ŚŝŞŝ-ŚŝŞş 

พร้อมร่วมฟังบรรยายพิ เศษ เรืÉ อง “BGG ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย” ณ ห้องชลธี ř โรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
ŚŜ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ เวลา řş.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติชมการแข่งขันมวยไทย

รายการมวย “ศึกวนัทรงชยัสัญจร” ณ เมทีมวยชัÉวคราว ตลาดทรงชยั ฉะเชิงเทรา 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś เรืÉองรับรองรายงานการประชุม ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞŜ 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการ/กจิกรรม 

3.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 โครงการจัดตัÊงร้านค้าสวัสดิการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (จําหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการและประชาชนทัÉวไป) พร้อมพจิารณาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กบั ร้านถูกดี มีมาตรฐาน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ไดน้าํเสนอโครงการต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอ 

ยกระดบัร้านคา้โชห่วยทัÊงจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชพื้ÊนทีÉอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพืÊนทีÉนาํร่อง ขณะนีÊ

อยูใ่นขัÊนตอนของการทาํแผนงานและลงพืÊนทีÉของร้านถูกดีมีมาตรฐาน 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 การจัดตัÊงศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์  
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นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้ไดรั้บความร่วมมือจากศูนยก์ารศึกษานอก 

โรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนในการด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน และทาง บริษทั อีสวอเตอร์ 

จาํกัด จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตามความจริง ปีละไม่เกิน řŝŘ,ŘŘŘ บาท ส่วนเงินทีÉเหลือจ่ายจะ

นาํมาใชใ้นการจดังานมอบประกาศณียบตัรให้กบัผูเ้ขา้รับการเรียนการสอน  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

 โครงการขับเคลืÉอน TCC Connect 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้ไดแ้ต่งตัÊงคณะทาํงานขบัเคลืÉอน TCC  

Connect โดย มอบให้คุณจอมพงษ์ ชูทบัทิม เป็นประธานคณะทาํงาน และจะมี นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีÉปรึกษา

คณะกรรมการหอการคา้ไทย เป็นทีÉปรึกษาโครงการในภาคตะวนัออก จึงขอความร่วมมือสมาชิกโหลดแอบพิเคชัÉน 

TCC Connect เพืÉอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีÉหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัมอบใหอ้ยา่งมากมาย 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

3.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

 โครงการตลาดนําการผลติ “ตลาดเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉหอการคา้จงัหวดั 

ตอ้งการส่งเสริมดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิตแก่เกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีทีÉจาํหน่ายสินคา้ประจาํอาํเภอ โดยนาํ

ร่องทีÉตลาดบ่อบวั ซึÉงไดเ้ขา้ไปเจรจากบัเจา้ของตลาดในเบืÊองตน้แลว้ แต่ติดทีÉสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

řš และรอความพร้อมจากเกษตรกรอีกสักระยะหนึÉ ง ส่วนในเรืÉองการส่งเสริมในดา้นองค์ความร่วมนัÊน หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยประธานหอการคา้ไดเ้ขา้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กบัสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 

เพืÉอให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการตลาดนําการผลิต ในพืÊนทีÉอาํเภอบางนํÊ าเปรีÊ ยว อาํเภอราชสาส์น อาํเภอสนามชัย 

อาํเภอท่าตะเกียบ อยา่งต่อเนืÉอง 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉพฒันาสินคา้เกษตรให ้

เป็นทีÉยอมรับแก่ผูบ้ริโภค ในการทีÉผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบทีÉมาและแหล่งปลูกของสินคา้เกษตรทีÉนาํมาบริโภค ซึÉ ง

ขณะนีÊคณะกรรมการขบัเคลืÉอนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉงจดัตัÊงโดยมติ กรอ.จงัหวดั ไดมี้การ

จดัตัÊงศูนยต์รวจสอบคุณภาพสินคา้ (แพกกิÊงเฮาส์) เพืÉอรับซืÊอผลผลิตจากเกษตรกร และนํามาสู่กระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพ และบรรจุภณัฑ์ทีÉมีตราสัญลกัษณ์ และเป็นการเพิÉมผลผลิตให้แก่เกษตรกร ยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตรให้ได้

มาตรฐาน ตามนโยบายของ EEC ทีÉกาํหนดใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองทีÉอยูอ่าศยัชัÊนดี หรือ Smart City  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 โครงการจัดตัÊงศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉจะให้เป็นพืÊนทีÉอีกแห่งหนึÉง ทีÉ 

เกษตรกร หรือประชาชนสนใจสามารถเขา้ศึกษาการเรียนรู้การทาํเกษตรปลอดภยั ซึÉ งจดัตัÊงแลว้ทีÉ ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพืÊนทีÉสาธิตการปลูกพืชผกักางมุง้ ทีÉไม่ใชส้ารเคมีในปลูก เป็นเกษตรปลอดภยัโดยแทจ้ริง 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

  โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉตัÊงใจจะทาํใหพื้ÊนทีÉเป้าหมาย 
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ประมาณ řŘŘ ไร่ เป็นพืÊนทีÉจดัตัÊงเป็นนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉ งความคืบหน้าไดม้ีการหารือนาํเสนอแก่

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ ซึÉ งท่านให้ความสนใจ ส่วนพืÊนทีÉมีการสํารวจไวห้ลายทีÉ อาทิพืÊนทีÉแถบอาํเภอบางนํÊ า

เปรีÊ ยว ซึÉงโครงการดงักล่าวนีÊ  เป็นโครงการใหญ่ จึงตอ้งมีการประสานและขบัเคลืÉอนต่อไป ซึÉงตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร (การเลีÊยงปลากะพงยักษ์ และ การเลีÊยงแกะ/แพะเนืÊอ) 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉจะส่งเสริมสัตวเ์ลีÊยง 

เศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ř.การเลีÊยงปลากะพงยักษ์ ซึÉงจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพืÊนทีÉทีÉมีความเหมาะสมมากทีÉสุดในประเทศ 

ไทยในการเพาะเลีÊยงปลากะพงยกัษ์ทีÉมีไซด์ใหญ่ เนืÊอมีรสชาดทีÉอร่อย ซึÉ งมีองค์ประกอบมาจากสถานทีÉเลีÊ ยง และ

คุณภาพนํÊ าทีÉเหมาะในการเลีÊ ยง แต่เนืÉองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-řš ทาํให้การเลีÊยงปลากะพง เกิดปัญหา 

ในเรืÉองการจาํหน่าย และราคาทีÉไม่คุมทุน ซึÉ งหอการคา้จงัหวดั ไดร่้วมกบั กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผูลี้Ê ยงปลากะพง

ยกัษ์ โดยคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ เป็นประธานกลุ่ม ก็ได้เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ผลักดันให้

ภาครัฐเร่งเยยีวยาราคาปลากะพงทีÉตกตํÉา โดยผ่านกลไกของเงินช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ โดย

กระทรวงพาณิชย ์

Ś.การเลีÊยงแกะ/แพะเนืÊอ ซึÉ งเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจอีกตวัหนึÉงทีÉน่าส่งเสริม ซึÉงไดน้าํเสนอผลกัดงัสู่จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัไดช่้วยสนับสนุนส่งเสริม และไดมี้การประสานกบัทางเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนาํเกษตรกรไปดูฟาร์มเลีÊยงเพืÉอส่งเสริมการปรับเปลีÉยนอาชีพ หรือส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ เสริม

จากอาชีพเดิม เพืÉอใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิÉมมากขึÊนอีกทางหนึÉง จากอาชีพทีÉทาํอยูเ่ดิม 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉตอ้งการใหเ้กษตรกรนาํ 

ผลิตผลทีÉไดม้าแปรรูปเพืÉอเพิÉมมูลค่า โดยไดรั้บความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ดวงพร ภุ่ผกา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ ให้การสนบัสนุนในดา้นองคค์วามรู้ การวิจยั การสกดัแปรรูปเพืÉอเพิÉมมูลค่าสินคา้เกษตร  นอกจากนีÊ ได้

ศึกษาและประสานบริษทัผูผ้ลิตเครืÉองบดสินคา้ เพืÉอนาํนวตักรรมการใช้เครืÉองบดสินคา้เกษตรให้เป็นผง และสกดัสิÉง

ทีÉมีคุณค่าของสินคา้เกษตรหลากหลายชนิดมาใช้ประโยชน์ เพืÉอเพิÉมมูลค่าได้ เนืÉองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการทาํ

เกษตรหลากหลาย ซึÉงเรากาํลงัจะทาํใหเ้กิดในอนาคตอนัใกลนี้Ê  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองวัวสวย กระบือพันธุ์ดี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได ้

สานต่อจากนโยบายของอดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านสุวิทย ์คาํดี ทีÉมีการวางรากฐานโครงการเมืองววัสวย 

กระบือพนัธุ์ดีไวใ้นพืÊนทีÉแถบ อาํเภอสนามชยั อาํเภอทา่ตะเกียบ โดยไดมี้การประสานนาํเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ซึÉ งท่านเห็นควรให้การส่งเสริม โดยมีแนวคิดทีÉจะทาํโรงเชือดในพืÊนทีÉเลีÊ ยง 

เพืÉอให้เกษตรกรสามารถนาํววั ควายทีÉเลีÊยง มาเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นอาหารทีÉเป็นเอกลกัษณ์ของพืÊนทีÉ สามารถ

สร้างรายไดอ้ยา่งเป็นกอบเป็นกาํใหแ้ก่เกษตรกรในพืÊนทีÉอยา่งมัÉนคงและยัÉงยนืต่อไป 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอขับเคลืÉอนโครงการเมืองววัสวย กระบือพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง “ ขับเคลืÉอน
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เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ ประชาชนกินดีอยูดี่บนวิถีพอเพียง มีอาชีพทีÉมัÉนคง เพิÉมรายไดต้่อครัวเรือนอยา่งยัÉงยนื เมืÉอ

วนัองัคารทีÉ řŞ พฤศจิกายน ŚŝŞŜ เวลา řŘ.ŘŘ น. ณ สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้สัมภาษณ์สดรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ทาง

ช่อง ŝ วนัจนัทร์ทีÉ Ş ธนัวาคม ŚŝŞŜ เวลา š:ŘŘ-š:řŘ น. 

ประเด็น การทาํปศุสัตวแ์ทนพืชไร่ทีÉชา้งป่ามาบุกรุก 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 โครงการลดต้นทุนทางการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยธาตุรอง  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้ เนืÉองจากปัจจุบนัตน้ทุนของเกษตรกรนบัวนัจะ 

สูงขึÊน โดยเฉพาะอย่างยิÉง ปุ๋ ยเคมีทีÉใช้อยู่ในปัจจุบัน หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดทีÉจะส่งเสริมให้

เกษตรกร หันมาใชปุ้๋ ยธาตุรอง ซึÉงเป็นปุ๋ ยทีÉมีคุณภาพ ราคาถูก สามารถใชค้วบคู่กับปุ๋ ยเคมีได ้ซึÉ งจะเป็นการลดตน้ทุน 

เพิÉมผลผลิตให้เกษตรกร อยา่งเป็นกอบเป็นกาํ ซึÉงไดมี้โครงการนาํร่องโดยการส่งเสริมการใชจ้ริง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

แก่เกษตรกร ในบางพืÊนทีÉของจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ และจะขยายไปสู่พืÊนทีÉเกษตรกรผูป้ลูกพืชผกัทีÉหลากหลายมา

ยิÉงขึÊน ซึÉ งจะมีการวดัผลคุณภาพหลงัจากการใช้จริง และจะมีการทาํป้ายโครงการไปติดตัÊงไวท้ีÉแปลงทดลองในพืÊนทีÉ

ต่างๆ ในนามโครงการของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัเครือข่ายสนบัสนุนจากองคก์รหน่วยร่วมต่างๆ  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

ś.ś โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเทีÉยว 

 โครงการส่งเสริมการท่องเทีÉยวทางสายนํÊา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉมุ่งมัÉนให้เกิดการท่องเทีÉยวทางสายนํÊ า 

ของแม่นํÊ าบางปะกง ซึÉ งเป็นแม่นํÊ าสายหลกัทีÉหล่อเลีÊ ยงประชากรของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉ งท่านผูว้่าราชการจงัหวดั 

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ได้มีดาํริ ว่าจะทาํให้เกิดขึÊนให้ได้ภายในปี ŚŝŞŝ ซึÉ งความคืบหน้านัÊน หอการคา้ได้มีการ

ผลกัดนัมาโดยตลอด จนปัจจุบนัมีท่าเทียบเรือพร้อมรองรับนกัท่องเทีÉยวทางสายนํÊ าทุกทีÉริมฝัÉงแม่นํÊ าบางปะกง มีการ

จดักิจกรรมท่องเทีÉยวทางนํÊ าต่างๆ อยู่บ่อยครัÊ ง เพืÉอให้เกิดภาพการท่องเทีÉยวทางนํÊ า เพืÉอร่วมไปพฒันาส่งเสริมแหล่ง

ท่องเทีÉยวสองฝัÉงแม่นํÊ าบางปะกง ได้รับความร่วมมือจาก ท่องเทีÉยวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทร การท่องเทีÉยวแห่ง

ประเทศไทย สํานกังานฉะเชิงเทรา สมาคมการคา้ธุรกิจท่องเทีÉยวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนใหค้วามร่วมมือทีÉ

จะก่อให้เกิดการท่องเทีÉยวทางนํÊ า รวมถึงวดัวาอารามสองฝัÉงแม่นํÊ าไดมี้การสร้างพระพุทธรูปไวช้ายนํÊ าทุกวดั ซึÉ งเจา้

อาวาสวดัสมานรัตนาราม ยินดีทีÉจะร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเทีÉยว

ทางนํÊ าให้เกิดขึÊนเป็นรูปธรรม ต่อไป  ล่าสุด ไดมี้การประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไฟฟ้าทีÉสามารถนาํมาพฒันาใช้

กบัเรือยนตเ์ป็นเรือทีÉขบัเคลืÉอนดว้ยระบบไฟฟ้า ทัÊงเรือขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ ซึÉ งผมไดป้ระสานงานการดาํเนินงาน

อยู ่ซึÉงคาดวา่เร็วๆ นีÊ  จะมีเรือทีÉขบัเคลืÉอนดว้ยระบบไฟฟ้า มาวิÉงสัญจรในแม่นํÊ าบางปะกงไดแ้น่นอน 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า ความคืบหนา้ เป็นโครงการทีÉจะแก้ปัญหาระหว่าง คน กับช้างป่า ในเขต

พืÊนทีÉอาํเภอสนามชยัเขต ซึÉ งมีปัญหาชา้งเขา้ทาํลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจาํ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม และบางครัÊ งช้างป่าก็เขา้ทาํลายบา้นเรือน ทาํร้ายผูค้นจนถึงแก่ความตายอยู่อย่างต่อเนืÉอง สร้างความ

เดือนร้อนทัÊงชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนทีÉทาํมาหากินและพกัอาศยัในพืÊนทีÉมานานนบั ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



10 
 

และสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเทีÉยว และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ การทาํมาหากินของชุมชนได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึÉงขณะนีÊอยูใ่นแผนงบประมาณของการดาํเนินงานแลว้ ในปี ŚŝŞŞ 

มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

 โครงการตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้ เป็นโครงการทีÉคิดจะทาํ แต่เกิดปัญหาการแพร่ 

ระบาดของไวรัสโควิด-řš จึงทาํใหโ้ครงการดงักล่าวหยุดชะงกั ซึÉงเมืÉอพร้อมจะไดเ้ขา้ไปดาํเนินโครงการตอ่ไป 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 การพฒันาพืÊน ในการจดังานกาชาดหรืองาน/กิจกรรมต่างๆ หรือเป็นพืÊนทีÉจดัแสดง จาํหน่ายสินคา้ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้ ทีÉสนามยนิปืน ค่าย ช.พนั Ś  หอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้หารือกบัท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานนัท ์เพืÉอนาํเสนอการปรับปรุงพืÊน

สนามยิงปืน ค่าย ช.พนั Ś เนืÉองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีพืÊนทีÉประจาํทีÉจะให้มีการจดังาน หรือจดัแสดงสินคา้และ

จาํหน่ายสินคา้ประจาํ ซึÉ งพืÊนทีÉ สนามยินปืน ค่าย ช.พนั Ś มีความเหมาะสมทีÉจะพฒันา แต่ไม่อยู่ในอาํนาจของผูว้่า

ราชการจงัหวดัทีÉจะสัÉงการโดยตรงได ้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงทาํหนังสือไปยงัตน้สังกดั คือ กองพนัทหารช่าง

ทีÉ Ś รักษาพระองค ์เพืÉอนาํเสนอไปยงัผูที้Éมีอาํนาจในการอนุญาตโดยตรงแลว้  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

ดา้นหนา้สาํนกังานปฏิรูปทีÉดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้าํเสนอขอพฒันา 

พืÊนทีÉดา้นหนา้สํานกังานปฏิรูปทีÉดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา สําหรับใชเ้ป็นพืÊนทีÉแหล่งกระจ่ายสินคา้ทางการเกษตร สินคา้

ชุมชน ของจงัหวดั แก่ ท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉ งท่านได้มีการเชิญทาง สปก.

ฉะเชิงเทรา มารับนโยบาย ซึÉ งหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือขอใช้พืÊนทีÉดังกล่าวไปยงั สปก.ฉะเชิงเทรา 

เป็นทีÉเรียบร้อยแลว้ ซึÉ งแนวทางในการพฒันา จะทาํปรับปรุงพืÊนทีÉด้านหน้าเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ มีการตัÊงเตน้ท์

จาํหน่ายสินคา้ มีการทาํตูค้อนเทนเนอร์ เก็บสินคา้ และอืÉนๆ เพืÉอให้เป็นสนามทีÉก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เกษตรกร และ

ผูป้ระกอบการในพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 การดําเนินโครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช็อบ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้เป็นโครงการทีÉเกิดจากโครงการต่างๆ  

ของหอการคา้สําเร็จ ก็จะทาํเป็นโครงการ หอการคา้ชวนชิม หอการคา้ชวนชม หอการคา้ชวนช็อบ ทาํเป็นป้ายติดตัÊง

ไวต้ามโครงการทีÉเกีÉยวขอ้งตามทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลกัดนัไว ้

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

3.4 โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

- การจดัทาํอาหารบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ผูป้ฏิบติังาน ณ ม.ราชภฏัราชนครินทร์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ปิดโครงการตัÊงแต่เดือน ตุลาคม ŚŝŞŜ 

      มติทีÉประชุม รับทราบ 

- การจัดทําตู้นํÊาดืÉมปันสุข ณ ทีÉทําการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  



11 
 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าไดรั้บการสนับสนุนจาก อีสวอเตอร์ ซึÉ งขณะนีÊ ไดม้ีการตกแต่งตูน้ํÊ า

ดืÉมเรียบร้อยแล้วพร้อมทีÉจะนํามาติดตัÊงบริการประชาชนด้านหน้าอาคารหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนนํÊ าได้

ประสานขอตอ่จากมิเตอร์ของการประปาส่วนภมูิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ ตอนนีÊรอผูบ้ริหารประปา อนุมติัมา   

      มติทีÉประชุม รับทราบ 

- การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกบัโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ การจดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต ขอเสนอในทีÉประชุม ทาํ 

โครงการ Ŝ เดือน/ř ครัÊ ง เท่ากบั ř ปี ทาํโครงการ ś ครัÊ ง 

      มติทีÉประชุม รับทราบ 

-      การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา śŝ พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

       คนพิการ พ.ศ.ŚŝŝŘ และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ Ś) พ.ศ.ŚŝŝŞ มาตรา  śś , śŜ , śŝ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ไดมี้การทาํโครงการนาํร่องรับดูแลผูพิ้การเพืÉอส่งเสริมการสร้าง 

งานสร้างอาชีพ ประจาํปี ŚŝŞŜ จาํนวน Š ราย โดย บริษทั ไทยคชสารโลจิสติกส์ จาํกดั เป็นผุใ้ช้สิทธิมาตรา śŝ เพืÉอ

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ซึÉ งไดย้ืนขอใช้สิทธิทีÉสํานักงานจดัหางานจงัหวดัชลบุรี เนืÉองจากบริษทัฯ 

ตัÊงอยู่พืÊนทีÉจงัหวดัชลบุรี และทางจงัหวดัชลบุรีก็จะส่งเรืÉองมายงัจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอลงพืÊนทีÉตรวจสอบ

คนพิการจาํนวน Š ราย เพืÉอรับรองการใชสิ้ทธิมาตรา śŝ ต่อไป 

      มติทีÉประชุม รับทราบ 

ś.ŝ โครงการ/กจิกรรมด้านสิÉงแวดล้อม 

 โครงการปลูกป่า ณ พืÊนทีÉอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ยงัไม่มีความคืบหนา้  

      มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุม 

4.1 การเข้าร่วมในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.ŚŝŞŜ 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร  

และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราทุกปี ปีนีÊ กรรมการและสมาชิกท่านใดร่วมออกบูธให้แจ้งความประสงค์มายงั

สํานักงานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานระหว่างวนัทีÉ  řŚ-Śř พฤศจิกายน ŚŝŞŝ เป็นเวลา řŘ วนั            

ณ บริเวณหนา้ศาลาไทย ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

4.2 การจัดกจิกรรมกอล์ฟการกุศล เชืÉอมความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐและนักธรุกจิเอกชน 

 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมหารายได้ การจัด

แข่งขนักอลฟ์การกุศลเชืÉอมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ และนกัธุรกิจเอกชน ชิงถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ

อรรพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา อดีตอยัการสูงสุด ในวนัเสาร์ทีÉ ŝ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŝ ณ สนามโลตสั 

วลัเลย ์กอลฟ์ กอล์ฟ รีสอร์ท ถ.องครั์กษ-์บางนํÊาเปรีÊ ยว ต.ดอนเกาะกา อ.บางนํÊาเปรีÊ ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

Ŝ.ś การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี ŚŝŞŜ 
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นายจอมพงษ์ ชูทับทิม( เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัทําหนังสือรายงาน

ประจาํปีทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม เพราจะมีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกของทุกปี หนงัสือรายรายงานประจาํปี 

จะนาํเสนอผลงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีÉผา่นมา ในหนงัสือรายงานประจาํปีจะมีบทสัมภาษณ์ บทความทีÉ

เป็นประโยชน์กบัสมาชิก และการลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ของบริษทั หา้งร้านของสมาชิกหอการคา้ 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

Ŝ.Ŝ การจัดทําสืÉอประชาสัมพนัธ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- การจัดทําวารสารแนะนําการขับเคลืÉอนโครงการต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายมนัส ตัËนงาม (ประธาน) กล่าวว่า กาํลงัดาํเนินจดัทาํวารสารแนะนาํการขบัเคลืÉอนโครงการต่างๆ ของ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3 เดือนต่อ ř ครัÊ ง  จาํนวน Ś คู่ Ŝ หนา้ เพืÉอประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆทีÉ

หอการคา้จดัทาํขึÊน  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

- การพฒันาเพจของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายมนสั ตัËนงาม (ประธาน) กล่าววา่ กาํลงัดาํเนินจดัเพจของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีผูเ้ขา้ถึงในการ

ดูมากขึÊน เช่น มีการทาํคลิปวดีีโอสัÊนๆ แนะนาํสถานประกอบการสมาชิก และทาํไลฟ์สดในการแนะนาํร้านอาหาร  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

Ŝ.ŝ พจิารณาร่วมโครงการ ชําระสินค้า-บริการ ด้วยบตัร 8 Riew Easy Card เพืÉอขับเคลืÉอนจังหวัด  

   ฉะเชิงเทราสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ทางธนาคารกรุงไทย ไดป้ระสานไปทางผูว้่าราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา  จะทาํโครงการ ชาํระสินคา้-บริการ ดว้ยบตัร 8 Riew Easy Card เพืÉอขบัเคลืÉอนจงัหวดั ฉะเชิงเทราสู่สังคม

ไร้เงินสด (Cashless Society) และกา้วเขา้สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

ให้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นคณะทาํงานในโครงการนีÊ  ขณะนีÊ ไดม้ีร้านคา้นาํร่อง ทัÊงหมด řŘ ร้าน ř. 

ร้านสบายนม Ś.ร้านบา้นเพิÉมบุญ ś.ร้านชยัครับ Ŝ. ร้านอาหารบา้นเบญ ŝ.ร้านมธุรสเรือแพ Ş.ร้านรินขนมหวาน ş. ร้าน

แปดริÊวสเตชัÉน Š.ร้านกู๊ดวิว š.ร้านดีเปรสโซ่ řŘ.ร้าท่าขา้ม 

มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองเพืÉอพจิารณา 

ŝ.ř โครงการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าและพลังงานนํÊาสะอาดด้วยเอน็ไซน ์

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไดอ้อก 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เรืÉอง เปิดรับขอ้เสนอโครงการภายใตก้รอบโครงการส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และระบบสูบนํÊ าเพืÉอการเกษตร) 

โดย บริษัท อิวลัสา เอ็นจิเนียริÉ ง แอนด์ เซอร์วิส จาํกัด และ บริษัท เอ็นด์เลสอีโค่ จาํกัด ซึÉ งเป็นผูเ้ชีÉยวชาญและ

ให้บริการดา้นระบบพลงังานแสงอาทิตยค์รบวงจรและระบบพลงังานนํÊ าสะอาดดว้ยเอ็นไซม์ ในภาคอุตสาหกรรม

และหน่วยงานราชการ เล็งเห็นประโยชน์ทางดา้นการศึกษา ในการทีÉจะใหน้ักเรียน นกัศึกษา สามารถเขา้ร่วมศึกษางา

นาระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยท์ีÉจะติดตัÊง ณ สถานพยาบาลทีÉได้เขา้ร่วมโครงการ โดยได้ขอความร่วมมือ

หอการคา้จงัหวดัร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานสาธารณสุข) 

มติทีÉประชุม รับหลกัการหอการคา้เขา้ร่วมโครงการ 
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ŝ.Ś พจิารณาการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี ŚŝŞŝ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก  

ภายในเดือนมีนาคม  ŚŝŞŝ ขอมติทีÉประชุมไปแต่งตัÊงคณะทาํงาน และประชุมกลุ่มยอ่ย สรุปวนัเวลาและสถานทีÉ เพืÉอ

มาแจง้ใหที้Éประชุมทราบในเดือนกุมภาพนัธ์  

มติทีÉประชุม รับหลกัการ 

ŝ.ś พจิารณาการปรับขึÊนค่าบํารุงสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่อยากเสนอในทีÉประชุมใหพ้ิจารณาการปรับขึÊนค่าบาํรุงสมาชิก 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากค่าบาํรุงปีละ ř,ŘŘŘ บาท เป็นปีละ Ś,ŘŘŘ บาท/ปี ถา้ทีÉประชุมเห็นดว้ยจะนาํไปเสนอ

แกไขขอ้บงัคบัในการประชุมใหญส่ามญัสมาชิก 

มติทีÉประชุม  รับหลกัการเสนอปรับค่าบาํรุงหอการคา้ จาก ř,ŘŘŘ บาท เป็น Ś,ŘŘŘ บาท / ปี  

วาระทีÉ Ş ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพืÉอนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ขอ้เสนอจากหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืÉองเสนอติดตาม 

ř) โครงการสูบนํÊาคืนถิÉน 

Ś) โครงการยกระดบันํÊาประปาเพืÉอนาํไปสู่ประปาดืÉมได ้

ś) การส่งเสริมการท่องเทีÉยวทางสายนํÊา 

Ŝ) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืÉองเสนอใหม่ 

ř) การพฒันาการศึกษาทุกช่วงวยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

Ś) โครงการวางท่อระบายนํÊาพร้อมบ่อพกันํÊา ริมถนนทางหลวงชนบท สาย ฉช.śŘŘř พร้อมเพิÉมไฟทาง 

    บริเวณสะพานขา้มคลอง (สะพานแขวงกลัÉน และ สะพานขุนพิทกัษ)์ 

ś) โครงการปรับปรุงคอสะพานวดักระทุ่มอนัเนืÉองจากคอสะพานลาดชนัเกินไป 

Ŝ) โครงการเพิÉมประสิทธิภาพสถานีสูบนํÊาท่าถัÉว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŝ) การใหค้วามช่วยเหลือจากความเสียหายอนัเนืÉองมาจากโครงการของภาครัฐ 

    (กรณีแนวกัÊนรัÊ วโรงสีสหะทุนไทยชาํรุด) 

Ş) การลดหยอ่นภาษี Ś เท่า แก่ผูป้ระกอบการทีÉเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา śŝ 

ş) การส่งเสริมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า รองรับสู่การเป็นเมือง Smart City 

Š) ติดตามการก่อสร้างด่านชัÉงนํÊาหนกั เพืÉอลดปัญหารถบรรทุกนํÊาหนกัเกิน 

š) การแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน ป้องกนัการลกัลอบแรงงานเขา้มาโดยผิดกฎหมาย โดยใหเ้ร่งรัด 

    กระบวนการ MOU ทีÉถูกตอ้งจากต่างประเทศ 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

วาระทีÉ ş เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 นายโชคติอนันต์ ปินถานันท์ (ประธาน YEC) กล่าวว่า ทางกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า

จังหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับความอนุเคราะห์จากไอศครีม Cremo  สนับสนุนไอศกรีม จาํนวน ś,ŘŘŘ อัน ให้ YEC 

หอการคา้ฉะเชิงเทราไปมอบให้กบัโรงเรียนต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย ์řŘŘŘ อนั โรงเรียนเบญจมราฎรังสฤษ ์
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ř,śŘŘ อัน โรงเรียนวดับางพระ řŞŘ อนั  โรงเรียนวดับางปรง řŞŘ  อัน  โรงเรียนวดัโพธิÍ ธาราม řŞŘ อัน โรงเรียน

ฉะเชิงเทราปัญญานุกุล ŚŚŘ อนั โดยจะนดัวนัไปทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ่ไป 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

วาระทีÉ Š สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจําเดือนธันวาคม ŚŝŞŜ  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า สารประธานกรรมการหอการคา้ไทย สําหรับ ปี 2565 หอการคา้ไทย 

พร้อมจะสนบัสนุน เพืÉอทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาเติบโต และเขม้แขง็อีกครัÊ ง โดยจะดาํเนินโครงการสาํคญัต่าง ๆ ดงันีÊ  

- การขบัเคลืÉอน การท่องเทีÉยวมูลค่าสูง ดว้ย Happy Model ในพืÊนทีÉต่างๆ โดยพฒันาสินคา้ และบริการทีÉได้

มาตรฐาน สร้างความแตกต่าง และมี Story Telling  

- ต่อยอด Application ทกัทาย ใหเ้ป็น Super App ในการเชืÉอมโยงการท่องเทีÉยวใหก้บันกัเดินทางชาวต่างชาติ 

- การพฒันาและยกระดบัเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG  

พร้อมกบัผนึกกาํลงักบัภาครัฐ ในการปรับปรุง กฏระเบียบ และกฏหมายทีÉลา้สมยั เพืÉอเพิÉมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทย 

         1. การเสริมสร้าง ความเขม้แขง็          

โดยขบัเคลืÉอนผ่าน 3 Value Chains ไดแ้ก่ ดา้นการคา้การลงทุนและการคา้ชายแดน ดา้นเกษตรและอาหาร 

ดา้นการท่องเทีÉยวและการบริการ โดยมี 5 ประเด็นหลกั และ 1 ประเด็นเร่งด่วน  

       2. การเชืÉอมโยงการทาํงานกบัภาครัฐ          

โดยหอการคา้ทัÉวประเทศ ไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละภาค เพืÉอเชืÉอมโยง กบัแผนงานของภาครัฐ 

ทัÊÉงแผนพฒันาภาค, กลุ่มจงัหวดั  

หอการค้าไทยไดเ้ชิญชวนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลงัของคนรุ่นใหม่ มาร่วมกัน Connect the Dots “สร้าง

ความเชืÉอมัÉน, ร่วมกนัสร้างสรรค,์ ช่วยกนัผลกัดนั”  

และไดม้อบ “สมุดปกขาว” งานสัมมนาหอการคา้ทัÉวประเทศ ครัÊ งทีÉ 39 ทีÉไดร้วบรวมประเด็น และขอ้เสนอ 

จากหอการคา้ทัÉวประเทศ ให้ท่านนายกรัฐมนตรี 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 วาระทีÉ š รายงานสถานะทางการเงนิของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติทีÉประชุม รับรอง 

วาระทีÉ řŘ เรืÉองอืÉนๆ   

                           นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ อยากจะทาํบุญเลีÊยงพระสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตัÊงแต่ทาํบุญเปิดสาํนกังานครัÊ งแรกทีÉมาอยูท่ีÉนีÉ เรายงัไม่เคยไดท้าํบุญกนัอีกเลย เรืÉองวนัจะขอประชุมกลุ่มย่อยก่อน แลว้

จะแจง้ใหที้ÉประชุมทราบอีกครัÊ ง 

 มติทีÉประชุม  รับหลกัการ 

ปิดประชุม เวลา  řŠ.ŘŘ น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนํÊาฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
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